

HƯNG HÀ

Đẩy nhanh tiến độ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Hiện nay, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đang được các cấp ủy trên địa bàn huyện Hưng Hà tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định, coi trọng chất lượng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2022.



Đảng viên Chi bộ Ban Chính trị, Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Hà bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi bộ thôn Nứa là chi bộ cuối cùng của Đảng bộ xã Liên Hiệp hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây cũng là chi bộ có đông đảng viên nhất x với 85 đảng viên. Đồng chí Lương Văn Khiển, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Chi ủy, Chi bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó tập trung xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm đánh giá đúng, toàn diện, khách quan kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ; đồng thời xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 trọng tâm hướng tới việc phấn đấu xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự chú trọng đến những đảng viên trẻ, đảng viên nữ có uy tín, có năng lực để giới thiệu bầu vào Chi ủy. Đối với công tác hậu cần, trang trí khánh tiết, Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Với sự chuẩn bị chu đáo, đại hội đã diễn ra thành công, ngoài 4 đồng chí chi ủy viên tái cử, còn có 1 đồng chí nữ, trẻ lần đầu được Chi bộ tín nhiệm bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đồng chí Đào Trọng Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hiệp: Đến ngày 24/7, 10/10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong 31 đồng chí chi ủy viên được bầu, số chi ủy viên tái cử chiếm 74%, bầu mới chiếm 26%; tỷ lệ nữ chiếm khoảng 35%.

Thời gian từ ngày 15 - 25/8. Đồng chí Lê Văn Vũ, Bí thư Chi bộ thôn Tam Đường cho biết: Chi bộ đã hoàn thành việc xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, dự thảo nghị quyết đại hội, các biểu mẫu biên bản bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và kịch bản hoàn chỉnh cho một đại hội chi bộ. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội chú trọng phát hiện những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển phù hợp với quy hoạch chung của đảng bộ, chi bộ. Đến nay, dự kiến nhân sự bầu Chi ủy có 6 đồng chí, trong đó có 1 đảng viên nữ, trẻ (35 tuổi) lần đầu giới thiệu bầu vào Chi ủy. Sau khi Đảng ủy duyệt ngày tổ chức đại hội, Chi bộ thông báo tới tất cả các đảng viên đang làm ăn xa biết sắp xếp công việc về dự đại hội. Tuy số lượng đảng viên của Chi bộ đông (112 đảng viên) song cơ sở vật chất hội trường thôn cơ bản bảo đảm để tổ chức đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Hoan, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà: Để đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện diễn ra bảo đảm đúng quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành hướng dẫn chi tiết về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu việc xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội phải toàn diện, đánh giá trung thực, khách quan về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả; chú trọng triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu và ứng dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, chú trọng phát hiện những đảng viên trẻ, có năng lực, trách nhiệm, uy tín trong chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị để giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào chi ủy. Chi ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Đến ngày 2/8, toàn huyện có 138/472 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó có nhiều đảng ủy cơ sở có 100% chi bộ hoàn thành tổ chức đại hội. Qua theo dõi, nắm bắt thực tế, nhìn chung, công tác chuẩn bị, tiến hành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn huyện đến nay đều bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương lãng phí, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở.

ĐÀO QUYN

Nhiều bệnh nhi mắc cúm A phải nhập viện điều trị

Hội chứng cúm, trong đó có cúm A đang có dấu hiệu gia tăng trên toàn quốc, lưu hành ở cộng đồng và gây bệnh cho nhiều người. Tại Thái Bình, không chỉ người lớn, số trẻ em đến khám, nhập viện do mắc cúm cũng tăng. Một số bệnh nhi mắc cúm A có diễn biến nặng, bị tổn thương phổi, suy hô hấp. Bệnh nhân Vũ Hải Minh, 9 tháng tuổi (thành phố Thái Bình) nhập viện trong tình trạng sốt, khó thở, thờ khờ khờ. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị cúm A, có biểu hiện suy hô hấp, viêm phổi nặng phải thở oxy. Qua quá trình điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình, đến nay cháu đã không phải thở oxy, ăn uống tốt hơn. Chị Nguyễn Thị Tuyết, mẹ Hải Minh chia sẻ: Con

ở nhà sốt, sổ mũi, ho, gia đình chỉ nghĩ rằng con bị sốt do viêm tai giữa mà không nghĩ bị cúm A. Trong quá trình điều trị tại nhà thấy con không đỡ mà ho nhiều hơn nên cho cháu nhập viện điều trị. Qua xét nghiệm, cháu được chẩn đoán mắc cúm A, suy hô hấp. Từ bài học của gia đình, tôi khuyến cáo bậc phụ huynh có con nhỏ không nên chủ quan, tự mua thuốc điều trị tại nhà mà chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở nên đưa con đến cơ sở y tế khám để được điều trị kịp thời.

Cho hơn 3.260 trường hợp mắc cúm, trong đó hơn 170 trường hợp mắc cúm A. Hiện Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đang điều trị cho hơn 40 bệnh nhi mắc cúm A. Trong hơn 40 bệnh nhân đang điều trị có bệnh nhân biến chứng suy hô hấp, viêm phổi. Bên cạnh đó, có bệnh nhân vừa nhiễm virus cúm vừa nhiễm các virus khác khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Bác sĩ Nguyễn Tuyết Anh, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Triệu chứng của cúm nói chung, cúm A nói riêng và Covid-19 thường rất giống nhau với các biểu hiện như: sốt, hắt hơi, sổ mũi, ho, đau rát họng, đau đầu, đau mỏi người. Do đó, để chẩn đoán phân biệt nhiễm cúm A hay Covid-19 thì cần phải làm xét nghiệm. Cúm lây

Ở tuổi ngoài 80, đáng nhớ vợ chồng ông Đình Văn Bình, bà Tạ Thị Yến ở tổ 12, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) phải được hưởng sự an nhàn nhưng suốt hơn 40 năm qua, chưa đêm nào ông bà được ngủ yên giấc bởi 1 trong 3 người con bị thiếu năng trí tuệ do di chứng chất độc da cam. Ông Bình nhập ngũ năm 1964, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quân khu 5; trở về sau chiến tranh, ông bị di chứng của chất độc hóa học. Ông Bình chia sẻ: Là nạn nhân trực tiếp với nhiều bệnh tật đã đành, đằng này lại nhiễm sang cả thế hệ thứ hai. Hơn 40 năm nay, con gái tôi chưa từng gọi được câu bố ơi, mẹ ơi... Mọi sinh hoạt cá nhân của cháu đều phụ thuộc vào bố mẹ. Nhiều khi nghĩ thương con mà không cảm được nước mắt. Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, thường xuyên đau ốm nhưng vẫn phải lo chăm sóc cho con. Tôi chỉ có nguyện vọng sau này khi vợ chồng tôi không còn nữa, có trung tâm bảo trợ xã hội nào đó nhận chăm sóc, nuôi dưỡng con gái tôi, để cháu tiếp tục được sống những tháng ngày còn lại.

Sau chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Thái Bình có trên 30.000 người hoạt động kháng chiến và con cháu họ bị phơi nhiễm chất độc da cam. Đến nay đã có trên 2.000 người bị chết, nhiều người mang bệnh tật hiểm nghèo, con cháu họ bị tật nguyền do tác hại của chất độc hóa học. Với mục tiêu "Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như tập trung vận động các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam gặp khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), xây nhà tình thương, trợ cấp khó khăn, tặng xe lăn, xe lắc, trao học bổng cho con nạn nhân, hỗ trợ vốn sản xuất; phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức vận động và thăm viếng,

NGÀY VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM 10/8

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam là cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Hàng triệu người Việt Nam vẫn đang phải sống trong nỗi đau của bệnh tật; đáng sợ hơn, ảnh hưởng của chất độc da cam có thể di truyền qua nhiều thế hệ.



Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh thăm hỏi, trao quà cho gia đình ông Đình Văn Bình, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình).

hỗ trợ hàng nghìn gia đình chính sách, người khuyết tật, hộ nghèo, trong đó có gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Ông Nguyễn Kim Nhật, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh cho biết: Xác định công tác vận động nguồn lực để chăm sóc nạn nhân chất độc da cam là một trong các nhiệm vụ chủ yếu của Tỉnh hội nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa việc chăm sóc giúp đỡ các đối tượng miền bắc, thời gian qua việc vận động nguồn lực được thực hiện ở cả 3 cấp hội tỉnh, huyện, xã; đồng thời kết hợp giữa tổ chức vận động tập trung nhân kỷ niệm các ngày có ý nghĩa quan trọng với vận động nhỏ lẻ thường xuyên. Mỗi năm, Tỉnh hội vận động được từ 1 tỷ đồng trở lên, có năm vận động được

8 đến 9 tỷ đồng. Ngoài ra, tổ chức hội cấp huyện, cấp xã đã vận động được số tiền trên 15 tỷ đồng. Kết quả đó đã góp phần thiết thực trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Với nguồn lực vận động được từ xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh đã tập trung vào nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thông qua việc xây nhà tình nghĩa, tặng các dụng cụ gia đình, trang thiết bị y tế, trợ cấp khó khăn, tặng học bổng, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày lễ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phục hồi chức năng và phục vụ cho Trung tâm tẩy độc, Trung tâm dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm tẩy độc của Hội đã thực hiện 67 đợt tẩy độc cho 1.005 người. Ông

Nguyễn Hữu Dụng ở xã Hồng Bạch (Đông Hưng) từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, xuất ngũ ông bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Ông tâm sự: Thời gian trước tôi bị thấp khớp, xoang mũi, hay ốm vặt nhưng sau lần đi tẩy độc năm 2017 tôi thấy sức khỏe tốt hơn hẳn, bản thân thấy an ngon, ngủ ngon, một số bệnh mãn tính cũng giảm nhiều. Nhận thấy lợi ích của việc tẩy độc, năm nay tôi tiếp tục đăng ký tham gia để cải thiện sức khỏe. Với sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng, nhiều nhà hảo tâm hơn nữa đồng viên, chia sẻ, hỗ trợ thiết thực những người nhiễm chất độc da cam để họ được tiếp thêm động lực, vượt lên nỗi đau, giành lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Ông Cao Trung Thịnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành phố Thái Bình



Thành phố hiện có 2.568 người bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Trong đó có 2.221 người là nạn nhân trực tiếp; 347 cháu là nạn nhân gián tiếp. Hầu hết đời sống của gia đình các nạn nhân chất độc da cam đều hết sức khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động và kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ nguồn lực để có điều kiện tốt hơn chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, nhất là các nạn nhân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, giúp họ vượt đi nỗi đau, thiếu thốn về vật chất trong đời sống. Đây vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của ban chấp hành hội các cấp đối với nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Văn Hán, thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình



Trở về sau chiến tranh, tôi bị di chứng của chất độc da cam; ảnh hưởng của chất độc da cam cũng đã truyền sang thế hệ thứ 2 là những người con của tôi. Vợ chồng tôi tuổi cao, sức khỏe yếu nên cuộc sống hết sức khó khăn, thời gian trước ở trong căn nhà cũ lụp xụp, xuống cấp, rất khổ sở. Nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin các cấp nên nhà ngoài gia đình tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây căn nhà mới. Giờ đây, được sống trong căn nhà khang trang, kiên cố, tôi rất phấn khởi vì không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão.

Chị Nguyễn Thanh Huyền, thành phố Hà Nội



Chàng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người phụ nữ khi sinh ra những đứa con không lành lặn. Chính vì vậy, tôi và các bạn trong câu lạc bộ "Bước chân yêu thương" đã cùng nhau quyên góp, ủng hộ những món quà bằng tiền và hiện vật tới các nạn nhân chất độc da cam tại Thái Bình với tổng trị giá trên 160 triệu đồng. Tôi mong muốn những việc làm nhỏ ấy sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mà nạn nhân chất độc da cam đang phải gánh chịu.

ĐỖ HỒNG GIÀ

tử vong. Do đó, các bậc phụ huynh không được chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình khuyến cáo: Để phòng bệnh, các gia đình cần thường xuyên vệ sinh môi trường, bảo đảm nơi ở sạch sẽ, thoáng mát; vệ sinh cá nhân cả ở người chăm sóc trẻ và trẻ như: thường

xuân rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi hắt hơi, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối... Bên cạnh đó, các gia đình cần bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ, ăn chín uống sôi, uống đủ nước và không để trẻ bị nhiễm nóng; hạn chế cho trẻ đến nơi đông người không cần thiết và tránh tiếp xúc với bệnh nhân mắc cúm hoặc các bệnh khác. Người dân cũng

HOÀNG LANH



Bệnh nhi mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.